



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐-๒๕๗๙-๓๖๙๙

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔๕๓ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ทุกสำนักงาน เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เกษตรกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการโครงการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ๖ ประเภท ดังนี้

๑. กลุ่มบุคคลดีเด่น ได้แก่ ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดีเด่น ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอดีเด่น ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจำจังหวัดดีเด่น และประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น

๒. กลุ่มหน่วยงานดีเด่น ได้แก่ ประเภทสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น และประเภทสำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้ข้าราชการหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

๑. ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มบุคคลดีเด่น ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอดีเด่น นักส่งเสริมการเกษตรประจำจังหวัดดีเด่น และประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น (เฉพาะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและศูนย์ปฏิบัติการ) จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๖ ชุด ส่งไปยังสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ควบคุมกำกับดูแล ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาถ้อยคำร้องในเบื้องต้นและสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรส่งต่อไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว กรมฯ จะไม่รับพิจารณาคัดเลือก

๒. ผู้ที่หน่วยงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มบุคคลดีเด่น ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น (เฉพาะกอง สำนัก) และหน่วยงานที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกกลุ่มหน่วยงานดีเด่น ประเภทสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น และประเภทสำนักงานจังหวัดดีเด่น จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือก จำนวน ๖ ชุด ส่งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรง ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าว กรมฯ จะไม่รับพิจารณาคัดเลือก

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://www.person.doae.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายदनัย ชื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร